

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมี  
ภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยเป็นบริษัทใหญ่  
บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลารถกระบะและที่รองแหวนบรรทุก

ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดง  
รายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 14  
กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 3. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ของ บริษัท  
ฯและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	อัตราร้อยละของ การถือหุ้นโดยบริษัทฯ	ลักษณะธุรกิจ
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	99.99	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	99.99	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัท เอสเอที แอ็คเซล เทคโนโลยี จำกัด	99.99	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนรถยนต์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 บริษัทฯได้รับโอนกิจการจากบริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549

สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละดังนี้

บริษัทย่อย	อัตราร้อยละของ สินทรัพย์รวมของ บริษัทย่อย	อัตราร้อยละของ รายได้รวมของ บริษัทย่อย
	ในงบดุลรวม	ในงบกำไรขาดทุนรวม
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	29.20	37.30
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	34.27	26.24
บริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด	-	-

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯและทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

#### 4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้

4.1 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 โดยให้ทางเลือกในกรณีที่กิจการมีการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม สามารถเลือกปฏิบัติโดยคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ดีไปสู่ งบกำไรขาดทุนจากราคาดั้งเดิม แทนที่จะคำนวณจากราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯเลือกที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ดีไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาที่ดีใหม่ กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2549	2548
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	397.5	399.4
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.32	1.35

4.2 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยให้แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วมในงบการเงิน เฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไม่ประสงค์จะใช้วิธีราคาทุนในปี 2549 ก็ให้ใช้วิธีส่วนได้เสียตามเดิมจนถึงสิ้นปี 2549 และให้ใช้วิธีราคาทุนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550

ทั้งนี้บริษัทฯ เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในปี 2550 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในปี 2550 นั้น จะมีผลให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปี 2550 ใหม่ ซึ่งจะมีผลทำให้กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2549 ลดลงเป็นจำนวนเงินประมาณ 219 ล้านบาท (0.73 บาทต่อหุ้น) และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเป็นจำนวนเงินประมาณ 259 ล้านบาท

## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 การรับรู้รายได้

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

#### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

## 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

## 5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบดุล

## 5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างไรจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

สำรองเพื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

## 5.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมาและจะถูกปรับด้วยส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานแต่ละปีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงใน ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

## 5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ดีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและเครื่องจักรในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว
- บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รายการเดียวกัน และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหรือราคาที่ดีใหม่ของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น	20 - 30 ปี	20 - 40 ปี
เครื่องจักร	5 - 18 ปี	5 - 18 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน	5 ปี	5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี	5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ โดยกรณีสินทรัพย์ที่มีการตีราคาลดลง ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาที่ดีใหม่ ส่วนกรณีสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจำหน่ายไปสู่บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 5.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่นำไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของอาคารจนกว่าอาคารนั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ยที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนำเงินกู้ยืมไปลงทุนชั่วคราว สำหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อสร้างอาคาร

#### 5.8 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

#### 5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 5.11 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ ผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

### 5.12 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

### 5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯด้อยค่า ลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯจะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

### 5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

### 5.15 ภาษีเงินได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

### 5.16 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ถ้าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

### 5.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

## 6. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	29,297,434	27,773,750	2,811,028	5,888,897
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	32,753,529	9,371,983	-	-
<b>รวม</b>	<b>62,050,963</b>	<b>37,145,733</b>	<b>2,811,028</b>	<b>5,888,897</b>
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	711,615,878	707,827,804	299,980,912	315,156,988
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	8,829,432	8,732,974	3,529,910	-
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	2,035,653	26,061	-	26,061
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	4,723,915	5,253,375	-	-
<b>รวม</b>	<b>727,204,878</b>	<b>721,840,214</b>	<b>303,510,822</b>	<b>315,183,049</b>
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,723,915)	(4,780,814)	-	-
<b>สุทธิ</b>	<b>722,480,963</b>	<b>717,059,400</b>	<b>303,510,822</b>	<b>315,183,049</b>



## 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		นโยบายการกำหนดราคา
	2549	2548	
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ขายสินค้า	151.3	163.1	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 10-20
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	72.4	ราคาตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>			
ค่าสาธารณูปโภครับ	13.2	-	ราคาใกล้เคียงทุน
ขายวัตถุดิบ	-	1.5	ราคาใกล้เคียงทุน
ขายวัสดุ	-	13.3	ราคาใกล้เคียงทุน
ดอกเบี้ยรับ	48.4	79.4	ร้อยละ 4.5, MOR และ MLR-1.25% ต่อปี (2548: ร้อยละ 4.5, 6 และ MLR ต่อปี)
ค่าเช่ารับ	-	3.7	ค่าเช่าเดือนละ 0.40 ล้านบาท
รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ	97.6	88.5	ราคาใกล้เคียงทุน
ขายเศษจากการผลิต	4.4	-	ราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบ	-	2.9	ราคาใกล้เคียงทุน
ซื้อสินค้า	4.8	21.7	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ย ร้อยละ 6 (2548: ราคาใกล้เคียงทุน)
ค่าเช่าจ่าย	1.2	-	ค่าเช่าเดือนละ 0.10 ล้านบาท
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2.6	18.9	ราคาใกล้เคียงทุน
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ขายสินค้า	4.0	7.2	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 10-20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
<b>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	808,004	3,016,490
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	2,996	501,229
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ช่งกี (1995) จำกัด	61,944,177	35,847,807	2,000,028	2,371,178
บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	180,298	-	-
บริษัท อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลด์ส จำกัด	-	197,415	-	-
บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด	106,786	920,213	-	-
	<u>62,050,963</u>	<u>37,145,733</u>	<u>2,811,028</u>	<u>5,888,897</u>
<b>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	3,230,184	40,000
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	15,642,825	40,000
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท สมบูรณ์ โชมิด แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด	-	72,760	-	72,760
	-	<u>72,760</u>	<u>18,873,009</u>	<u>152,760</u>
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	-	28,000,000
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	43,000,000	20,000,000
	-	-	<u>43,000,000</u>	<u>48,000,000</u>
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	498,510,600	557,000,000
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	463,000,000	503,000,000
	-	-	<u>961,510,600</u>	<u>1,060,000,000</u>

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
<u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	108,117	136,077
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	1,249,879	931,175
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ช่งกี (1995) จำกัด	-	26,312,095	-	-
บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	432,812	-	-
บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์โคเตกแซนส์ จำกัด	25,380	27,820	-	-
	<u>25,380</u>	<u>26,772,727</u>	<u>1,357,996</u>	<u>1,067,252</u>
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย</u>				
บริษัท เอสเอที แอ็คเซิล เทคโนโลยี จำกัด	-	-	-	95,519,549

ในระหว่างปี 2549 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ			
	31 ธันวาคม 2548	ในระหว่างปี		31 ธันวาคม 2549
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</u>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว				
อุตสาหกรรม จำกัด	28,000,000	28,000,000	(56,000,000)	-
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	20,000,000	103,000,000	(80,000,000)	43,000,000
	<u>48,000,000</u>	<u>131,000,000</u>	<u>(136,000,000)</u>	<u>43,000,000</u>
<u>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย</u>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว				
อุตสาหกรรม จำกัด	557,000,000	60,000,000	(118,489,400)	498,510,600
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	503,000,000	-	(40,000,000)	463,000,000
	<u>1,060,000,000</u>	<u>60,000,000</u>	<u>(158,489,400)</u>	<u>961,510,600</u>

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 20 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 26 มีนาคม 2550 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ย MOR ต่อปี และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 23 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี



เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 413.5 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 8 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สำหรับปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้น คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมระยะยาวคงเหลือจำนวน 25 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1% ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน และเงินให้กู้ยืม ระยะยาวคงเหลือ 60 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2554 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1.25% ต่อปี โดยมีกำหนดชำระ ดอกเบี้ยทุกเดือน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท บางกอกสปริงอินดัสตรีเยล จำกัด มีกำหนดชำระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชำระคืน เงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สำหรับปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2549 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่ กรรมการและผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 7.0 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 6.3 ล้านบาท) (2548: 7.3 ล้านบาท เฉพาะของ บริษัทฯ: 6.7 ล้านบาท)

#### 8. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
วัตถุดิบ	186,719,485	177,798,473	66,713,644	24,596,340
งานระหว่างผลิต	52,196,662	42,846,735	28,603,188	17,849,928
สินค้าสำเร็จรูป	95,895,545	64,381,806	22,688,093	14,631,789
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	97,905,253	88,590,951	51,793,704	41,757,186
สินค้าระหว่างทาง	34,005,469	32,640,240	112,085	524,000
รวม	466,722,414	406,258,205	169,910,714	99,359,243
หัก: ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า	(5,305,923)	(8,345,397)	(1,019,533)	-
สินค้านคงเหลือ - สุทธิ	461,416,491	397,912,808	168,891,181	99,359,243

## 9. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังนี้

### เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ			
			วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
	2549	2548	2549	2548	2549	2548
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	160	640	535,995	535,995	524,693	407,555
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสตรีล จำกัด	130	520	519,989	519,989	790,186	719,664
บริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด	-	40	-	43,000	-	95,519
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			1,055,984	1,098,984	1,314,879	1,222,738

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยนำเงินลดทุนจำนวน 480 ล้านบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทย่อยดังกล่าว จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสปริง อินดัสตรีล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยนำเงินลดทุนจำนวน 390 ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทย่อยดังกล่าว จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549

## เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	ทุน		งบการเงินรวม				เงินปันผลรับ สำหรับปี 2549	
		ชำระแล้ว	อัตราส่วนการถือหุ้น		วิธีการลงทุน		วิธีส่วนได้เสีย		
			ร้อยละ	ร้อยละ	2549	2548	2549		2548
<b>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท สมบูรณ์</b>									
<b>หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด</b>									
บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์โคเตท	ผลิตและจำหน่าย								
แซนด์ จำกัด	ทรายเคลือบพลาสติก และทรายอบแห้ง	72,000	21.25	21.25	15,300	15,300	27,584	21,812	1,530
<b>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท</b>									
<b>บางกอกสปริงอินดัสตรีล จำกัด</b>									
บริษัท ยามาอะ สมบูรณ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย								
	อะไหล่รถ	150,000	20.00	19.20	30,807	28,799	50,624	48,175	2,200
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม									
					46,107	44,099	78,208	69,987	

ในเดือนเมษายน 2549 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสตรีล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ซื้อหุ้นในบริษัท ยามาอะ สมบูรณ์ จำกัด จำนวน 12,000 หุ้น เป็นเงิน 2 ล้านบาท ภายหลังการซื้อหุ้น บริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และถือเป็นบริษัทร่วม บริษัทย่อยได้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจากวิธีการลงทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนใช้วิธีส่วนได้เสียตั้งแต่เริ่มแรก การปรับปรุงดังกล่าวเป็นผลให้กำไรสุทธิรวมและกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เพิ่มขึ้นจำนวน 2.7 ล้านบาท 1.6 ล้านบาท ตามลำดับ ผลสะสมของการปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวจากอดีตถึงต้นปี 2548 จำนวน 17.8 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากวิธีการลงทุนเป็นวิธีส่วนได้เสียเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะบริษัทที่ลงทุนเป็นบริษัทร่วม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 27.6 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2549 จำนวน 7.3 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ยามาอะ สมบูรณ์ จำกัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 50.6 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2549 จำนวน 4.1 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวและงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

## 10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

## งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	อัตราส่วนการถือหุ้น		เงินลงทุน	
			2549	2548	2549	2548
			ร้อยละ	ร้อยละ		
บริษัท อาชาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	331,250	-	0.66	-	8,750
บริษัท อาชาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	1,480,000	-	0.98	-	14,500
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถระบบเบรก	732,600	2.90	2.90	21,250	21,250
บริษัท สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	300,000	1.80	1.80	5,400	5,400
รวม					26,650	49,900
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า					-	(15,340)
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ					26,650	34,560

ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทย่อยสองแห่งได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อาชาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อาชาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 88.41 บาท และ 20.71 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 12.8 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวได้รวมอยู่ในผลการดำเนินงานสำหรับปีแล้ว

## 11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

### งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่	สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาตีใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน				
	ส่วนปรับปรุง			เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม	
	ที่ดิน	ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	เครื่องจักร					
31 ธันวาคม 2548	680,395,868	409,200,574	2,146,461,735	278,808,450	54,116,445	32,847,098	52,177,758	3,654,007,928
ซื้อเพิ่ม	-	4,725,077	11,809,916	16,892,175	8,667,569	4,551,668	381,288,553	427,934,958
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(24,674,840)	(5,338,937)	(128,141)	(4,157,068)	(2,618,244)	(36,917,230)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	13,062,745	254,399,436	11,206,024	2,585,461	561,000	(281,814,666)	-
31 ธันวาคม 2549	680,395,868	426,988,396	2,387,996,247	301,567,712	65,241,334	33,802,698	149,033,401	4,045,025,656



(หน่วย: บาท)

	สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ดินใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน				
	ส่วนปรับปรุง			เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์	งาน ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	
	ที่ดิน	ที่ดิน อาคาร และสิ่ง ปลูกสร้างอื่น	เครื่องจักร					
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
31 ธันวาคม 2548	-	111,327,889	586,356,188	156,937,068	37,911,256	24,394,664	-	916,927,065
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	15,471,472	173,536,391	27,339,605	14,829,917	3,413,849	-	234,591,234
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม	-	2,732,219	39,388,074	-	-	-	-	42,120,293
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย	-	-	(918,958)	(943,572)	(105,038)	(4,016,087)	-	(5,983,655)
ตัดจำหน่าย	-	-	(15,561,999)	(245,336)	-	-	-	(15,807,335)
31 ธันวาคม 2549	-	129,531,580	782,799,696	183,087,765	52,636,135	23,792,426	-	1,171,847,602
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>								
31 ธันวาคม 2548	680,395,868	297,872,685	1,560,105,547	121,871,382	16,205,189	8,452,434	52,177,758	2,737,080,863
31 ธันวาคม 2549	680,395,868	297,456,816	1,605,196,551	118,479,947	12,605,199	10,010,272	149,033,401	2,873,178,054
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>								
2548								163,761,547
2549								234,591,234

ในระหว่างปี 2549 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของอาคาร โรงงานใหม่ของบริษัทย่อย จำนวน 1.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่มาจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างอาคาร

#### งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

(หน่วย: บาท)

	สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ดินใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน				
	ส่วนปรับปรุง			เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์	งาน ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	
	ที่ดิน	ที่ดิน อาคาร และสิ่ง ปลูกสร้างอื่น	เครื่องจักร					
<b>ราคาทุน/ราคาที่ดินใหม่</b>								
31 ธันวาคม 2548	90,141,438	130,062,800	947,699,374	63,650,465	14,214,862	11,702,156	2,410,220	1,259,881,315
ซื้อเพิ่ม	-	3,197,609	3,447,505	7,039,463	3,843,677	3,454,145	174,477,949	195,460,348
จำหน่าย	-	-	(42,630)	-	-	(3,109,330)	-	(3,151,960)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	5,726,970	145,337,999	2,415,629	5,353,225	-	(158,833,823)	-
31 ธันวาคม 2549	90,141,438	138,987,379	1,096,442,248	73,105,557	23,411,764	12,046,971	18,054,346	1,452,189,703
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
31 ธันวาคม 2548	-	18,364,120	164,141,095	23,347,273	6,071,845	4,742,221	-	216,666,554
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	6,333,835	99,036,631	11,282,039	3,831,358	2,465,585	-	122,949,448
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม	-	491,606	10,122,650	-	-	-	-	10,614,256
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย	-	-	(18,959)	-	-	(2,968,353)	-	(2,987,312)
31 ธันวาคม 2549	-	25,189,561	273,281,417	34,629,312	9,903,203	4,239,453	-	347,242,946

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ดินใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน				
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น			เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	งานระหว่างก่อสร้าง		รวม
	ที่ดิน	ปลูกสร้างอื่น	เครื่องจักร	โรงงาน	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง	
31 ธันวาคม 2548	90,141,438	111,698,680	783,558,279	40,303,192	8,143,017	6,959,935	2,410,220	1,043,214,761
31 ธันวาคม 2549	90,141,438	113,797,818	823,160,831	38,476,245	13,508,561	7,807,518	18,054,346	1,104,946,757
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2548								65,034,265
2549								122,949,448

ในเดือนกรกฎาคม 2546 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและเครื่องจักรใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระและได้บันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาประเมินใหม่ โดยบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 138.1 ล้านบาท ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นและบันทึกส่วนที่ลดลงจำนวนประมาณ 40.4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินราคาข้างต้นใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดิน และเกณฑ์ราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) สำหรับอาคาร และเครื่องจักร

หากบริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารและเครื่องจักรดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จะเป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
ที่ดิน	189,074,183	189,074,183	78,068,188	78,068,188
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	243,650,862	241,334,513	103,766,637	101,175,893
เครื่องจักร	1,347,974,767	1,260,470,304	747,664,539	697,939,337

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 346.8 ล้านบาท และ 302.2 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะของบริษัทฯ: จำนวนเงิน 19.4 ล้านบาท และ 17.0 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ไปค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

## 12. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2549	2548
ที่ดิน	107,779,100	121,619,100
เครื่องจักร	-	23,589,751
ห้องชุด	1,140,805	2,281,565
รวมสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	108,919,905	147,490,416
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	-	(23,589,751)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน – สุทธิ	108,919,905	123,900,665

โฉนดที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของบริษัทย่อยได้ถูกนำไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

## 13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,138,989	7,413,956	122,535	206,450
ชื่อเพิ่ม	1,039,084	1,618,506	552,178	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,390,904)	(2,893,473)	(127,479)	(83,915)
สุทธิ	4,787,169	6,138,989	547,234	122,535

## 14. เงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีอัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี และค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และค้ำประกันโดยกรรมการบางท่านของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## 15. เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและค้ำประกัน โดยกรรมการบางท่านของบริษัทฯและบริษัทย่อย

## 16. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	เงื่อนไข	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	(ร้อยละ)	การชำระคืน	2549	2548
1	ปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ MLR	ชำระคืนเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2556	1,750	1,883
2	ปีที่ 1-2 อัตราร้อยละ MLR-1.25% ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ MLR-1%	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2549 ถึง 2553	82	-
3	MLR-1.25%	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2549 ถึง 2554	25	-
	รวม		1,857	1,883
	หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		(298)	(124)
	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ		1,559	1,759

สัญญากู้ยืมได้ระบุให้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระหว่างการใช้สินเชื่อ เช่น การลงทุนหรือให้กู้ยืมจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน การก่อหนี้เพิ่มและการรักษาสัดส่วนหนี้สินรวมทุกประเภทต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด เป็นต้น

สัญญากู้ยืมค้ำประกัน โดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยและกรรมการบางท่านของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้รายการที่ 3 ที่ยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวน 146 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีวงเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เงินหมุนเวียนที่ยังมิได้เบิกใช้อีกจำนวน 15 ล้านบาท

## 17. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ในระหว่างปี 2549 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

### งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

#### ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ

(หน่วย: บาท)

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้างอื่น	เครื่องจักร	รวม
ยอดคงเหลือต้นปี 2549	12,073,250	10,522,787	85,618,942	108,214,979
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	(491,606)	(10,122,650)	(10,614,256)
ยอดคงเหลือปลายปี 2549	12,073,250	10,031,181	75,496,292	97,600,723

#### ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้างอื่น	เครื่องจักร	รวม
ยอดคงเหลือต้นปี 2549	479,248,435	46,015,385	214,016,301	739,280,121
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	(2,240,612)	(32,290,809)	(34,531,421)
ยอดคงเหลือปลายปี 2549	479,248,435	43,774,773	181,725,492	704,748,700

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

## 18. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2548 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท บริษัทฯจ่าย เงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2549

## 19. สำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

## 20. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2549 คำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 (อัตราร้อยละ 30 สำหรับปี 2548) จากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ และอัตราร้อยละ 30 สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทย่อย หลังจากบวกกลับด้วยรายการสำรองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาติให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี

## 21. งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงอยู่ในงบกระแสเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	183,586,246	216,161,367	109,081,613	99,714,693
เงินลงทุนชั่วคราว - ตัวเงิน	-	70,000,000	-	70,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>183,586,246</u>	<u>286,161,367</u>	<u>109,081,613</u>	<u>169,714,693</u>

## 22. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตพลาสติกหุ้มล้อหลัง ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1449(2)/2548 และ 1221(2)/2549 ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (1 กรกฎาคม 2548 และ 25 พฤษภาคม 2549 ตามลำดับ)

- ข. ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
- ค. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
- ง. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
- จ. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

รายได้ของบริษัทฯ สำหรับปีจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2549			2548		
	กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้	รวม	กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้	รวม
	การส่งเสริม	รับการส่งเสริม		การส่งเสริม	รับการส่งเสริม	
	การลงทุน	การลงทุน		การลงทุน	การลงทุน	
รายได้						
รายได้จากการขาย						
- ในประเทศ	774,743,945	776,400,336	1,551,144,281	338,996,176	1,044,586,918	1,383,583,094
- ต่างประเทศ	-	11,101,126	11,101,126	-	97,245,298	97,245,298
รายได้อื่น	17,661,394	406,175,590	423,836,984	37,967,400	428,268,802	466,236,202
รวมรายได้	<u>792,405,339</u>	<u>1,193,677,052</u>	<u>1,986,082,391</u>	<u>376,963,576</u>	<u>1,570,101,018</u>	<u>1,947,064,594</u>

### 23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

### 24. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2549	2548	2549	2548
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี	1,567	1,563	482	414
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (ล้านบาท)	537.3	474.7	214.3	176.1

## 25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซอริอันส์ จำกัด ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวน 6.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2.9 ล้านบาท) ซึ่งได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

## 26. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันดังนี้

26.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน การก่อสร้างโรงงานและการซื้อเครื่องจักรจำนวนเงิน 71.5 ล้านบาท และ 141.9 ล้านบาท (2548: 114.1 ล้านบาท และ 87.2 ล้านบาท และ 0.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

26.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการที่ต้องจ่ายในอนาคตมีจำนวนดังต่อไปนี้

	<u>ล้านบาท</u>
จ่ายชำระภายใน:	
1 ปี	37.1
2 ถึง 5 ปี	23.0
หลังจาก 5 ปี	12.2

26.3 บริษัทฯได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริษัทฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2553 และบริษัทฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

26.4 บริษัทฯได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูปโดยบริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูปที่บริษัทฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2552 และบริษัทฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี



- 26.5 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเทรียล จำกัด ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่ง ในต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี 2551 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวจำนวน 255,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2548: 390,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
- 26.6 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่ง ในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา ร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริษัทย่อยผลิตและขาย สัญญามี อายุ 5 ปี โดยสิ้นสุด ในปี 2552 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

## 27. หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่ เป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านบาท และ 13.4 ล้านบาท ตามลำดับ (2548: 2.4 ล้านบาทและ 12.4 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่ง เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

## 28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมี ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบ การเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

## 29. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตั๋วเงิน ลูกหนี้ การค้า เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้าหรือการเก็งกำไร บริษัทฯมีนโยบายในการ บริหารความเสี่ยงดังนี้

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยง จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในงบดุล ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม				รวม
		อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		
		ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
ร้อยละต่อปี						
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
- รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	0% - 0.75%	-	-	177.8	5.6	183.4
		-	-	177.8	5.6	183.4
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
- เงินเบิกเกินบัญชี	8.5%	-	-	0.8	-	0.8
- เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	2.0% - 6.9%	-	-	88.6	-	88.6
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	1.86% - 3.9%	4.6	3.6	-	-	8.2
- เงินกู้ยืมระยะยาว	4.5% - 6.75%	-	-	1,856.6	-	1,856.6
		4.6	3.6	1,946.0	-	1,954.2

(หน่วย: ล้านบาท)

	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ				รวม
		อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		
		ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
ร้อยละต่อปี						
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
- รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	0% - 0.75%	-	-	103.6	5.4	109.0
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	4.5% - 6.75%	876.5	-	128.0	-	1,004.5
		876.5	-	231.6	5.4	1,113.5
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	1.86% - 2.9%	2.2	2.6	-	-	4.8
- เงินกู้ยืมระยะยาว	4.5% - 6.75%	-	-	1,856.6	-	1,856.6
		2.2	2.6	1,856.6	-	1,861.4

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า และการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทาง	หนี้สินทาง	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	การเงิน	การเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.2	4.8	36.05
เยน	8.4	73.9	0.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ซื้อ
	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.4	35.80 - 37.34

## ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดี บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ

## มูลค่ายุติธรรม

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯและบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

### 30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปี 2548 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงาน ไปแล้ว

### 31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550